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• Oe.

• Hil – mae hyn yn gallu golygu lliw eich 
croen, y wlad ddewch chi ohoni, o ble 
ddaw eich teulu, neu fwy nag 1 o’r 
pethau hyn.
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• Rhywedd – mae hyn yn golygu a ydych 
chi’n fenyw, yn ddyn, yn anneuaidd 
neu’n drawsryweddol.
Ystyr anneuaidd yw nad ydych chi’n 
ddyn nac yn fenyw.
Ystyr trawsryweddol yw eich bod wedi 
newid i rywedd gwahanol i’r un a 
gawsoch chi adeg eich geni.

• Anabledd.

• Cyfeiriadedd rhywiol – sef pwy sy’n 
atyniadol i chi.

• Crefydd neu gred.
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Talking and giving support 
Fe ddylech chi sgwrsio’n agored â’r bobl 
a’r grwpiau rydych chi eisiau eu cynnwys.

Fe ddylech chi ofyn cwestiynau iddyn nhw 
am eu hanghenion nhw. 

Fe ddylech chi wrando’n astud a cheisio 
helpu gyda’r hyn maen nhw’n ei ddweud.  

Fe ddylech chi hefyd greu grŵp o staff a 
phobl o sefydliadau eraill i weld sut ydych 
chi’n ateb anghenion y bobl y byddwch 
chi’n siarad â nhw.  

Bydd y grŵp hwn yn gallu eich helpu i 
edrych ar eich cynlluniau i gynnwys pobl, a 
gweld a yw eich cynlluniau’n llwyddo. 
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• E-bost: info@jerwoodarts.org

Mae’r wybodaeth Hawdd i’w Darllen yma wedi cael ei 
chreu gan easy-read-online.co.uk
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